

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Personal Data Protection Policy)
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (“AGM”)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุน เพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.amata.com/index.php/privacy-notice>) เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ **ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน** เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ลักษณะทางกายภาพของบุคคล ใบหน้า เสียง รูปภาพ วิดีโอ **ข้อมูลในการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) **ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น** เช่น จำนวนหุ้น เลขที่หุ้น การเข้าประชุม ออกเสียง แสดงความเห็น และลงมติในที่ประชุม และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

ในกรณีที่จำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพ การแทรกแซงซึ่งสิทธิเสรีภาพ หรือการเลือกปฏิบัติต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของท่าน ตามประเภทที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ **ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ** เช่น สัญชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด (หากมี) เชื้อชาติ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ และประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน (2) เพื่อ

บันทึกข้อมูลล่าสุดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยของทรัสต์และเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น (3) เพื่อใช้ในการเรียกประชุม จัดการประชุม และการจัดเตรียมและเสนอวาระตามกฎหมาย (4) เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติในวาระต่าง ๆ และจัดทำรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (5) เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อหน่วยงานของรัฐและสาธารณชน รวมทั้งรายงานประเมินความพึงพอใจ และ (6) เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) และ/หรือฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) แล้วแต่กรณี

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือบุคคลจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอคัดค้านเพื่อลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สิทธิถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ สิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เชื่อว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงระยะเวลาเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และอาจจัดเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดเก็บหรือตามอายุความทางกฎหมาย

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เพียงระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์นั้นๆ

7. การติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (บริษัทในเครือหรือในกลุ่มอมตะ)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02 792 0000

อีเมล dpo@amata.com